



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริการงานอนุญาต โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๘๓

ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๓๐๕๖

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๑-๗

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๐๔/ว๑๘๒๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งว่าได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด โอนเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ เข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๙๘ ประเภท ๐๗๐๐ นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษกรณีประทานบัตรสิ้นอายุ โดยมีแร่คงเหลืออยู่ในเขตประทานบัตร ซึ่งผู้ถือประทานบัตรได้ขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ณ เขตประทานบัตร และต่อมาผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองดังกล่าวได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ภายหลังประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ โดยผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ไม่มีหน้าที่ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๓๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้เฉพาะผู้ถือประทานบัตรเท่านั้นที่มีหน้าที่ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง มิได้อยู่ในสถานภาพเป็นผู้ถือประทานบัตร แม้ว่าจำนวนที่ชำระค่าภาคหลวงแร่จะเป็นแร่ที่ผลิตได้จากประทานบัตรก็ตาม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษกรณีดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิษณุ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริการงานอนุญาต โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๘๓

ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๗๐๖๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษเพิ่มเติม

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๐๔/ว๑๘๒๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ แจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในอัตราร้อยละห้า ของค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตรากำหนดการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับ นับแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด โอนเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๙๘ ประเภท ๐๗๐๐ และให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด ตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษยอดสุทธิ พร้อมทั้งแจ้ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ทราบ เมื่อสิ้นงวดที่จะต้องจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี และโอนเงินบำรุงพิเศษยอดสุทธิให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อดำเนินการจัดสรร เงินบำรุงพิเศษต่อไป นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บ เงินบำรุงพิเศษ กรณีประทานบัตรสิ้นอายุ โดยมีแร่คงเหลืออยู่ในเขตประทานบัตร ซึ่งผู้ถือประทานบัตร ได้ขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ณ เขตประทานบัตร และต่อมาผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองดังกล่าว ได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ภายหลังประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตรากำหนดการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรร เงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ โดยพิจารณาประเด็นดังกล่าวตามหลักกฎหมาย เพื่อถือเป็น แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ตามมาตรา ๑๓๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตร ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษ ตามอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

๒. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตรากำหนดการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้ผู้ถือประทานบัตรเสียเงินบำรุงพิเศษพร้อมกับการชำระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู่ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในอัตราร้อยละห้า ของค่าภาคหลวงแร่สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร

๓. ตามหลักกฎหมายดังกล่าว ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้เฉพาะผู้ถือประทานบัตรเท่านั้น ที่มีหน้าที่ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษ โดยผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง มิได้อยู่ในสถานภาพเป็นผู้ถือประทานบัตร ซึ่งแร่จำนวนที่ชำระค่าภาคหลวงแร่จะเป็นแร่ที่ผลิตได้จากประทานบัตรก็ตาม โดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตามมาตรา ๑๓๖ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น กรณีนี้ผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียเงินบำรุงพิเศษแต่อย่างใด

๔. สำหรับ...

๔. สำหรับการรายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษ และการโอนเงินบำรุงพิเศษเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รหัสบัญชีเงินฝาก ๐๐๗๙๘ ประเภท ๐๗๐๐ โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ เมื่อสิ้นงวดที่จะต้องจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี ซึ่งจะดำเนินการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ ปีละ ๒ งวด โดยให้รายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษและโอนเงินบำรุงพิเศษประจำงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน และประจำงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคมของทุกปี ตามแบบฟอร์มรายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษและการโอนเงินบำรุงพิเศษที่แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทราบแล้ว ตามหนังสือกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ที่ ออก ๐๕๐๔/ว๑๘๒๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายวิษณุ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่